
 

 

บทความแปลและเรียบเรียงจาก หนังสือพมิพบางกอกโพสต  
คอลัมนเพอรสเปกทีฟ 

 

เช่ือมั่นในน้ําประปา  
ปจจุบันมีผูใชน้ําในกรุงเทพมหานครจํานวนมากเชื่อวา น้ําประปาไมปลอดภัยพอท่ีจะดื่มไดทันที คุณ

ศิริพร ศักดิ์มุนีวงศ ผูเขียนบทความนี้ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและพบวามีความเขาใจผิดอยางมากเกิดขึ้นกับการ
บริโภคน้ําประปา ซึ่งเธอก็ไดยกกรณีตัวอยางที่เปนของเธอเอง โดยขณะที่คุณศิริพรอยูในตางประเทศเธอไดดื่ม
น้ําประปาเปนประจํา ซึ่งเธอใหเหตุผลวาเปนการประหยัดและสบายมากกวาที่จะไปจายเงินใหกับน้ําดื่มบรรจุขวด
ที่แพงอยางไมจําเปน อีกประการหนึ่งที่เธอใหเหตุผลคือ การบริการของน้ําประปาที่ทําไดดีกวา แคเปดกอกก็มีน้ํา
ไหลออกมาไมเหมือนกับน้ําดื่มบรรจุขวดที่นอกจากตองเดินทางไกลออกไปซื้อมาแลวยังตองเปลืองแรงหอบหิ้ว
กลับที่พักอีก แตสถานการณทุกอยางกลับตาลปตรเมื่ออยูที่ประเทศไทย คุณศิริพรพบวาหากมีทางเลือกคนทั่วไป
จะเลือกดื่มน้ําประปานอยมาก โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งผูบริโภคก็มีหลักพิจารณาในการเลือกน้ําดื่ม
หลายอยางตั้งแต ยี่หอ ขนาดและรูปทรงของขวด ราคา รวมไปถึงรสชาติ ดวยปจจัยที่มากเชนนี้จึงเกิดเปนน้ําดื่ม
ยี่หอตาง ๆ มากมายทําใหน้ําดื่มบรรจุขวดกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มียอดขายติดอันดับตน ๆ ของ
ประเทศ ในขณะที่น้ําประปากลับถูกตั้งขอวิจารณวาไมเหมาะสําหรับดื่มดวยเหตุผลหลายขอ เชน น้ําไมสะอาด 
ระบบทอสงสกปรก และมีกลิ่นคลอรีนมากเกินไป เปนตน และประชาชนจํานวนมากก็เช่ือวาปจจัยเหลานี้เปนตัว
เพิ่มความเสี่ยงตอการเจ็บปวยที่สําคัญตั้งแตโรคธรรมดาอยางทองเสียไปจนถึงโรครายอยางมะเร็ง สําหรับพวกเขา
น้ําดื่มบรรจุขวดถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดตอการดํารงชีวิต 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงน้ําดื่มบรรจุขวดยี่หอตาง ๆ ที่อยูบนชั้นในซุปเปอรมารเกต 

 
จากทัศนคติขางตนทําใหผูเขียนบทความตองทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับน้ําประปา ดวยการไป

ดูใหเห็นถึงตนตอของน้ําประปาที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน การประปานครหลวง โดยมีคุณ ศุภเกียรติ วัฒนศีล 
ผูอํานวยการฝายคุณภาพน้ําในขณะนั้นเปนผูอธิบายขั้นตอนตาง ๆ ของระบบผลิตน้ําประปาอยางละเอียด เริ่มจาก



 

 

การรับน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยา เขาสูระบบจายสารเคมี ระบบตกตะกอน ระบบกรอง ระบบเติมสารฆาเชื้อโรค 
(คลอรีน) ผานระบบสูบสงและสูบจายตามลําดับ โดยแตละขั้นมีการตรวจคุณภาพน้ําอยางเขมงวด ซึ่งการตรวจนี้
เปนการประเมินเพื่อกําหนดปริมาณสารเคมีที่ใชในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา และในปจจุบันการควบคุม
คุณภาพน้ํามีความสําคัญมากขึ้นเพราะคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาแยลงทุกป คุณ ศุภเกียรติ ยังไดอธิบายเพิ่มเติม
วา การประปานครหลวงใหความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ําเปนอยางมาก นอกจากการตรวจวิเคราะหน้ําใน
ระบบผลิตที่ทําทุก ๆ 2 ช่ัวโมงแลว ยังไดสงเจาหนาที่นักวิทยาศาสตรของฝายคุณภาพน้ําออกไปเก็บตัวอยางน้ํา
จากผูใชน้ํานําสงกลับมาตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนงานคูขนานกับทางโรงงานผลิตน้ําและผล
วิเคราะหที่ไดออกมาทั้งหมดก็เปนที่นาพอใจ มีคาเปนไปตามเกณฑกําหนดขององคการอนามัยโลก (World 
Health Organization : WHO) สําหรับประเด็นเรื่องคุณภาพน้ําประปาคุณ ศุภเกียรติ ไดยืนยันอีกครั้งวามีความ
สะอาด ปลอดภัย และดื่มได แตผูอํานวยการฝายคุณภาพน้ําก็ออกมายอมรับดวยวาความไมมั่นใจของผูใชน้ํา
เกิดขึ้นจากระบบเสนทอที่พวกเขากังวลวามันจะสะอาดจริงหรือไม ซึ่งคุณ ศุภเกียรติ ไดอธิบายเกี่ยวกับระบบเสน
ทอไวดังนี้ 

 

  
ภาพที่ 2 A : แสดงแผนภาพกระบวนการผลิตน้ําประปา 1. แหลงน้ําดิบ 2. ปมเขาสูโรงสูบน้ําดิบ 3. ถังตกตะกอน 4. ถังกรอง 5. ถงั
เก็บน้ําใส 6. ระบบสูบจาย  B : แสดงภาพถังตกตะกอนที่กําลังทํางาน  

 

ระบบเสนทอของการประปานครหลวงเปนระบบที่มีโครงขายซับซอน มีการกอสรางมาตั้งแตรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เปนระบบทอเหล็กอาบสังกะสีที่เมื่อเวลาผานไปจะเกิด
การสึกกรอนจนเกิดเปนสนิมได จึงเกิดปญหาน้ําประปาปนเปอนสนิมมากขึ้นในปจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่
บริการที่เปนเขตเมืองเกาเชน ยานเยาวราช เปนตน ดังนั้นการประปานครหลวงจึงไดเรงพยายามซอมและเปลี่ยน
เสนทอในพื้นที่บริการ ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชทอ PVC ทําใหลดปญหาน้ําประปาปนเปอนสนิมไปไดมาก 
แตปญหาอีกประการหนึ่งที่ในปจจุบันยังแกไดไมหมดคือ ทอแตกและทอรั่ว ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
และมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําประปาในระบบเสนทอ ยิ่งไปกวานั้นระบบเสนทอสวนใหญถูกฝงอยูใตดินที่
คอนขางลึกจึงทําใหสังเกตการแตกรั่วดวยตาเปลายากมาก เปนผลใหตองใชคาดัชนีอยางอื่นเปนตัวบงช้ีการแตก
รั่วของเสนทอ โดยการประปานครหลวงสังเกตจาก คาแรงดันเสนทอ เพราะแรงดันเสนทอจะลดลงอยาง
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กะทันหันเมื่อเกิดทอแตกหรือรั่วขึ้น และเมื่อตรวจพบจะตองดําเนินการซอมโดยทันทีเพื่อใหมีผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําประปานอยที่สุด 

อีกหนึ่งระบบที่มีความสําคัญตอคุณภาพน้ําประปาคือ ระบบฆาเชื้อโรค ซึ่งในปจจุบันโรงงานผลิตน้ํา
บางเขนใชระบบฆาเชื้อโรคดวยคลอรีน โดยนํ้าประปาที่ผลิตไดในปจจุบันมักมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ
คอนขางสูงเพราะตองสูบจายออกไปเพื่อใหเขตที่อยูรอบนอกเชน มีนบุรีและลาดกระบัง มีระดับคลอรีนปลายสาย
อยูในเกณฑมาตรฐาน (0.2 mg/l) ในขณะที่ผูใชน้ําที่อยูในเขตชั้นในหรือพ้ืนที่ที่อยูใกลกับโรงงานผลิตน้ําบางเขน
คงตองใชน้ําประปาที่มีกลิ่นคลอรีนคอนขางแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได การรองเรียนจึงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ จึงมี
ความจําเปนที่การประปานครหลวงตองมีการปรับปรุงการเติมคลอรีนใหเหมาะสม โดยมีระยะทางการสูบจายน้ํา
จากโรงงานผลิตถึงบานผูใชน้ําเปนปจจัยหลักที่ตองพิจารณา ยิ่งไปกวานั้นปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือยังตอง
เปนไปตามเกณฑกําหนดของ WHO และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่กําหนดไวสําหรับน้ํา
บรรจุขวดดวย จึงเปนการยืนยันวาน้ําประปาของการประปานครหลวงมีคุณภาพเทียบเทากับน้ําดื่มบรรจุขวดและ
สามารถบริโภคแทนกันไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้ผูเขียนยังถามตอวา เหตุใดการประปานครหลวงจึงไมใช
ระบบรีเวิรสออสโมซิส (Reverse Osmosis : RO) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ซึง คุณ ศุภเกียรติ ไดอธิบายวา ระบบ
ดังกลาวเปนระบบกรองประสิทธิภาพสูงที่สามารถกรองสิ่งเจือปนจนทําใหน้ํามีความบริสุทธิ์เทียบเทาน้ําฝนได 
นอกจากนี้การปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยใชรังสีอัลตราไวโอเลตและกาซโอโซนก็ทําใหน้ําที่ไดมีความบริสุทธิ์มาก
เชนกัน แตวิธีการทั้งหมดมีระยะประสิทธิภาพไมนาน ทําใหไมเหมาะที่จะสงน้ําเขาสูระบบสูบจายที่เปนเสนทอ 
ในขณะที่คลอรีนมีระยะประสิทธิภาพนานกวาสามารถคงอยูไดหลายช่ัวโมง และเสียคาใชจายนอยกวา จึงเปนวิธี
ที่การประปานครหลวงเลือกใชในกระบวนการฆาเชื้อโรค 

กลาวถึงการดื่มน้ําประปาผูเขียนบทความมีความสงสัยวาพนักงานของการประปานครหลวง ผูซึ่งนาจะ
มีความรูเกี่ยวกับน้ําประปาดีที่สุด จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่มน้ําประปาอยางไร จึงไดไปสัมภาษณหัวหนา
สวนสื่อสารองคกร คุณ ศิริลักษณ นันธนะปราโมทย เกี่ยวกับขอสงสัยดังกลาว โดยเธอใหความเห็นวามี
ประชาชนอยูไมนอยที่เช่ือวาน้ําประปาไมสะอาด แตจากที่เธอใชน้ําประปาทํากิจวัตรประจําวันทั้งลางหนาและ
แปรงฟนพบวาไมเกิดความผิดปกติใด เพราะถาหากไมสะอาดจริงเนื้อเยื่อออนทั้งดวงตาและชองปากตองเกิดการ
ระคายเคืองหรือการแพแลว นี่จึงเปนการยืนยันวาน้ําประปาสะอาด นอกจากนี้พนักงานการประปานครหลวงทุก
คนยังชอบดื่มน้ําประปามากกวาน้ําขวดดวย ขณะที่ผูอํานวยการฝายศุภเกียรติไดกลาวไปในทางเดียวกันวา ตัวทาน
เองดื่มน้ําประปามาเปนเวลานานแลวกวา 20 ปก็ยังไมเกิดความผิดปกติใดกับรางกาย แตก็ฝากเตือนวาผูใชน้ําควร
ซอมหรือเปลี่ยนเสนทอที่ชํารุด และทําความสะอาดถังเก็บน้ําอยูเสมอ เพื่อลดโอกาสการปนเปอนในน้ําประปาให
ลงมาอยูในระดับต่ําสุด 

หลังจากดูงานที่โรงงานผลิตน้ําบางเขนแลว ผูเขยีนบทความไดปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องน้ําประปาไป
ในทางที่ดีขึ้นและไดใหความเห็นวา บางทีการที่ประชาชนในประเทศไทยไมนิยมดื่มน้ําประปาเทากับน้ําดื่มบรรจุ
ขวด อาจเปนเพราะราคาที่ถูกมากเกินไป ซึ่งเปนไปตามความเชื่อที่วาของราคาแพงจะตองมีคุณภาพดีตามไปดวย 
แตในความเปนจริงสิ่งที่แพงกลับไมใชน้ําในขวด แตเปนคาการตลาด คาบรรจุภัณฑ และคาขนสง โดยเฉพาะคา
การตลาดที่มักช้ีนําใหเช่ือวาน้ําในขวดเปนน้ําจากแหลงพิเศษที่บริสุทธิ์ เชน เทือกเขา และปาไม เปนตน หรือเนน
ใหเห็นถึงวิธีการพิเศษที่ใชในการผลิต เชน รังสีอัลตราไวโอเลต กาซโอโซน หรือวิธีการรีเวิรสออสโมซิส เปนตน 
และในปจจุบันการแขงขันทางการตลาดมีแตจะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่การประปานครหลวงมีศักยภาพ
ทางดานนี้อยางจํากัด อยางไรก็ตามผูอํานวยการฝายคุณภาพน้ําเห็นควรวาอยางนอยการประปานครหลวงตองมี



 

 

การรุกทางดานการตลาดดวยการประชาสัมพันธวา น้ําประปามีคุณภาพเพียงพอสําหรับการดื่มได อยางไรก็ตาม
การที่ประชาชนจะเลือกดื่มน้ําอะไรนั้นเปนวิจารณญาณสวนบุคคล การประปานครหลวงจึงตองมีหนาที่รณรงค
ใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นวาน้ําประปาสามารถดื่มไดจริง ๆ โดยอาจจัดเปนการดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ําตาง ๆ 
เนนใหคนรุนใหม เชน นักเรียนและนักศึกษา เกิดความเขาใจในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ําอยางถอง
แท เพราะคนกลุมนี้สามารถนําความรูไปถายทอดสูครอบครัวและสังคมตอไป เพื่อยังประโยชนตอการดําเนิน
กิจการประปา เพื่อใหประชาชนใชน้ําประปาไดอยางมั่นใจ และที่สําคัญที่สุดเพื่อจิตสํานึกรักษทรัพยากรน้ําใหคง
อยูตลอดไปตราบนานเทานาน 
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